
BORGARRÁÐ 29. nóvember 2018: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokks um 
hvaða starfsmenn borgarinnar hafi þegið styrki frá borginni síðustu þrjú árin. - 
R18110208

Óskað er eftir upplýsingum um hvaða starfsmenn Reykjavíkurborgar hafa þegið styrki frá 
Reykjavíkurborg síðustu þrjú árin?  Þá er enn fremur óskað eftir svari við því hvaða 
starfsmenn hafa verið í forsvari fyrir styrkumsóknir. 


